



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง
โทร.๐๓๕-๗๖๙๕๕๐ ต่อ ๑๐๗

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโรงช้างภายในกำหนดห้าปี นั้น

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโรงช้าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลตำบลโรงช้างจะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลโรงช้างและประเทศชาติ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นางอัญญาวัฒน์ บรรจงพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖	๓

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโรงช้าง

ตามที่เทศบาลตำบลโรงช้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสภาพปัญหาและสภาพท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้กำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลโรงช้างจะได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโรงช้างให้ได้มากที่สุด ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๘ รายการ
ฉะนั้น เทศบาลตำบลโรงช้างได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโรงช้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
๒. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระยะเวลาห้าปีสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลวังช้าง อำเภอพรหมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ เป้าประสงค์ การสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑. กลยุทธ์ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ดัชนีวัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ผิวจราจร ถนน คสล. ทางแยกใกล้สะพานวัดกุฎีทองเสียบเขื่อนแม่น้ำลพบุรี พร้อมปรับถมระดับดินเดิม หมู่ที่ ๗ ต.พิศเพี้ยน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้าง ผิวจราจร ถนน คสล. ทางแยกใกล้สะพานหน้าวัดกุฎีทองเสียบเขื่อนแม่น้ำลพบุรี ความหนา ๐.๑๕ ม. พร้อมปรับถมระดับดินเดิม ตามรูปแบบกำหนด โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙๘ ตรม.	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณทางเข้าวัดเกาะ ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ต.พิศเพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณทางเข้าวัดเกาะ ถึง ศาลาประชาคม ความยาว ๑๕๐.๐๐ ม จำนวน ๔ ต้น	-	๑๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหลังวัดกระโเจมเชื่อมถนนสายทางหลวงชนบท ๒ ต.พิศเพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายหลังวัดกระโเจมเชื่อมถนนสายทางหลวงชนบท กว้าง ๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ความยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตรม.	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์พร้อมอุปกรณ์เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณกลุ่มบ้านนายไชโย หมู่ที่ ๖ ต.พิศเพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ เสาไฟฟ้าครบชุด บริเวณกลุ่มบ้านนายไชโย หมู่ที่ ๖ ต.พิศเพียน	-	๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด บริเวณกลุ่มบ้านนายชำนาญทองไทย หมู่ที่ ๒ ต.พิตเพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาร์พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด บริเวณกลุ่มบ้านนายชำนาญทองไทย จำนวน ๓ ต้น	-	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคูกรังฝั่งตรงข้ามหน้าวัดเวฬุวัน ไปถึงเวฬุวัน ไปถึงบริเวณหนองหลวง หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๕ ต.พิตเพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมถนนคูกรังฝั่งตรงข้ามหน้าวัดเวฬุวัน ไปถึงบริเวณหนองหลวง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๔๐.๐๐ ม. โดยมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตบม.	๓๐๓,๔๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคูกรังเส้นทำนบดิน หลังวัดแจ้ง ถึงบริเวณนายพิเชษฐ์ ดอกไม้พุ่ม ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๓ ต.พิตเพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคูกรังเส้นทำนบดิน หลังวัดแจ้ง ถึงบริเวณนายพิเชษฐ์ ดอกไม้พุ่ม ยาว ๓๐๐ ม. ยาว ๓,๒๐๐.๐๐ ม. ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตบม.	-	๗๑๐,๔๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมประตูปิด-เปิด พร้อมวางท่อ คลส. บริเวณคลองควาย หมู่ที่ ๑ ต.น้ำเต้า	เพื่อระบายน้ำไปใช้ในการเกษตรเพียงพอ และทั่วถึง	ก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมประตู ปิด-เปิด พร้อมวางท่อ คลส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม.บริเวณ คลองควาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังช้าง	-	๒๗๕,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ความเพียงพอของน้ำที่ใช้ทำการเกษตร เพียงพอและทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ทางขึ้น - ลง บริเวณกลุ่มบ้าน บริเวณหมู่บ้าน นางบุญมี จำเนียรศาสตร์ พร้อมงานถมลูกรัง หมู่ที่ ๓ ต.น้ำเต้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คลส. ทางขึ้น - ลง บริเวณกลุ่มบ้าน นางบุญมี จำเนียรศาสตร์ พร้อมงานถมลูกรังโดยมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตรม.	-	๑๑๕,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณบ้านนางนาคัง บุญทวี หมู่ที่ ๓ ต.น้ำเต้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณกลุ่มบ้านนางนาคัง บุญทวี กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๗.๐๐ ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลวังช้าง	-	๔๕๐,๐๐๐ (บาท)	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานตรงข้ามทางเข้าวัดเกาะพร้อมหลังคากันแดดและที่นั่งพักคอย บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.พิศเพียง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและที่นั่งพักคอย	ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานตรงข้ามทางเข้าวัดเกาะพร้อมหลังคากันแดดและที่นั่งพักคอย ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ความยาว ๑๖.๐๐ ม.	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีที่นั่งพักคอย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเตา	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงสร้างเหล็กพร้อมอุปกรณ์	๘๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทั่วถึง	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณคันคลองฝั่งบึงพอเรือ หมู่ที่ ๑ ต.โรงช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณคันคลองฝั่งบึงพอเรือ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. โดยมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตบม.	๗๐,๒๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเส้นคลองท่งน้ำ (หลังขนส่งทั้งสองฝั่ง) ฝั่งที่ ๑ ถึง ๒ ต.น้ำเต้าและ ๒ ต.โรงช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเส้นคลองท่งน้ำ (หลังขนส่งทั้งสองฝั่ง) ฝั่งที่ ๑ ออก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. โดยมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. ฝั่งที่ ๒ ออก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ ม. โดยมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม. รวมวัสดุลูกรังทั้งสิ้น ๒,๑๐๐ ลบ.ม.	๘๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	๒๕๗๐ (บาท)	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อน้ำพร้อมฝัก บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืดเพียน ต.พืดเพียน คสล. หมู่ที่ ๒ พืดเพียน	เพื่อระบายน้ำไปใช้ในการทำการเกษตร เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อน้ำ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืดเพียน ต.พืดเพียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๙๕.๐๐ ม.	๒๓๗,๕๐๐	-	-	-	-	-	ความเพียงพอของน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพียงพอแลทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเสียบคลองชลประทานทิศตะวันตกบริเวณบริเวณทางเข้าวัดหน้าวัวใหม่ ถึง บริเวณทางขึ้นตรงหน้าร้านนางบุญมี จำเนียรศาสตร์ หมู่ที่ ๑ ถึง ๓ ต.น้ำเต้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	การปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเสียบคลองชลประทานทิศตะวันตก บริเวณทางเข้าวัดหน้าวัวใหม่ ถึง บริเวณทางขึ้นตรงหน้าร้านนางบุญมี จำเนียรศาสตร์ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐.๐๐ ม. มีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตบม.	๕๒๖,๕๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณคลองเสียบบริเวณหนองต.พิเทพียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบริเวณคลองเสียบ บริเวณหนองหลวง กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐.๐๐ ม. โดยมีปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตบม.	๑๓๖,๕๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ เป้าประสงค์ การสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ กลยุทธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ให้ร่มรื่นสวยงามตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้างและรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารเทศบาลโรงช้างตามแบบแปลนรายละเอียด	เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร/แสดงชื่อหน่วยงานและเกิดความสวยงามร่มรื่นมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง ขนาด ๒.๕๐x๙.๐๐ ม. และรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลโดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ม. พร้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณสนามหน้าอาคารเทศบาลตำบลโรงช้าง	-	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	ประชาชนได้ทราบตำแหน่งและขอบเขตของหน่วยงาน ตลอดจนเกิดความร่มรื่นและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง